



# ข่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MAEJO UNIVERSITY NEWSRELEASE งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทร 0-5387-3046-7 โทรสาร 0-5387-3046



## 7 มหาวิทยาลัยต้นอาหารไทยสู่โลก



ดร.ดัตริ สุวัธนัง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

### 7 มหาวิทยาลัยภูมิภาคผนึกกำลังดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่โลก

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2547 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ดัตริ สุวัธนัง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือเพื่อศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและอาหารไทยสู่โลก ระหว่างสถาบันอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และอธิการบดีจากมหาวิทยาลัย 7 แห่งจากทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์(ละเซิงเทรา) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นี้จะเป็นจุดรวมของการนำเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยในแต่ละแห่งมีมาประสานและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

เพื่อให้ได้สินค้าอาหารที่มีคุณภาพตรงกับความ ต้องการของตลาดโลก

ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะศูนย์ประสานงานความร่วมมือภาคเหนือกล่าวว่า เนื่องจากไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก เช่นข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว ผัก ผลไม้ การแปรรูปการส่งออก แต่สินค้าอาหารของไทยจะประสบกับปัญหามาตรการกีดกันทางการค้า ต้นทุนการผลิตที่สูง สินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดโลก รวมทั้งการ

ปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร ศูนย์แห่งนี้จะได้ศึกษาแนวทางแก้ไขโดยนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยง นอกจากนั้นยังเป็นจุดให้บริการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี จุลชีวของอาหารให้ได้มาตรฐานก่อนการส่งออก

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าการสร้างประเทศไทยให้เป็นครัวของโลกคือ 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถของ



พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือเพื่อศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและอาหารไทยสู่โลก

ประเทศ โดยรัฐได้มุ่งเน้นพัฒนาและขยายร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่มีอยู่ 6,000 แห่งให้ได้เป็น 10,000 แห่งภายใน 4 ปี เพื่อเป็นฐานใหญ่ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านอาหารของไทย วิธีการคือจะต้องพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาเสริม และสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญคือความปลอดภัยของอาหารหรือ food safety ศูนย์ประสานงานที่เกิดขึ้นเป็นการปูพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมอาหารไทยในอนาคตได้